



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/ไฟท์ส

วันที่: จันทร์ 30 เมษายน 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10812

หน้า: 16(ล่างซ้าย), 13

Col.Inch: 45.35 Ad Value: 65,757.50 PRValue (x3): 197,272.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: โฉมใหม่ 'ไทยคู่ฟ้า' เพิ่มช่องสื่อสารรัฐ-ประชาชน

โฉมใหม่ 'ไทยคู่ฟ้า' เพิ่มช่องสื่อสาร รัฐ-ประชาชน

กรุงเทพธุรกิจ • รัฐเปิดไลน์ "ไทยคู่ฟ้า"
เพิ่มช่องทางสื่อสารข้อมูลระหว่าง "รัฐ-ประชาชน" จากบน 7 ล้านที่เคยถูกวิจารณ์ถึงความจำเป็น ในด้านความเคลื่อนไหวการเมือง "สมศักดิ์" แกนนำม็อบเผาเผด็จการไม่เข้าร่วมเพื่อไทย เพราะเชื่อ การเลือกตั้งจะยังไม่เกิดขึ้น จึงยังไม่ตัดสินใจสั่งกักพรรคการเมืองใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดไลน์อย่างเป็นทางการในชื่อ "ไทยคู่ฟ้า" เพื่อเป็นอีกช่องทางประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ในการส่งตรงข้อมูลข่าวสาร นโยบาย สิทธิประโยชน์ ความรู้ การเตือนภัย และเรื่องต่างๆ ที่ประชาชนควรรู้ในหลากหลายมิติ โดยตั้งแต่เปิดใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อ 26 เม.ย. จนถึงวานนี้(29 เม.ย.) เป็นเวลากว่า 4 วัน มีประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วกว่า 1.3 หมื่นราย

ก่อนหน้านั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

ไลน์ 'ไทยคู่ฟ้า'

นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เมื่อต้นก.พ. เชิญชวนประชาชนติดตามข่าวสารของรัฐบาล ที่ได้เพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ประกอบด้วยเวทีสื่อออกจากรัฐบาลออกทุกเดือน เวท Meet the press ทุกวัน พุดห้สบัติ รายการเดินหน้าประเทศไทย ที่ปรับรูปแบบการนำเสนอเนื้อหา รวมถึงเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า ที่ปรับรูปแบบการนำเสนอให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของประชาชน ให้มีการสื่อสาร 2 ทาง สามารถฝากเรื่องราวคำถาม และข้อเสนอแนะ ส่วนใดที่อยู่ในความสนใจ ไม่เข้าใจ จะมีการอัปเดตคลิปสัมภาษณ์สั้นๆ พร้อมคำอธิบาย

จากนายภา รอนนายภา รัฐมนตรีหรือผู้บริหารหน่วยงาน ที่เน้นการเข้าถึงง่าย และรวดเร็ว ด้วยความคาดหวังว่า งานประชาสัมพันธ์เหล่านี้จะเป็นตัวอย่างการใช้สื่อโซเชียลที่สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง

"สมศักดิ์" เชื่อเลือกตั้งยังไม่เกิด จึง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่มม็อบเผาเผด็จการถึงกรณีที่ไม่ไปยืนยันความเป็นสมาชิก จะไม่ร่วมงานทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยและอยู่ระหว่างการหาพรรคใหม่ว่า เรื่องนี้ไม่ทราบว่าจะไปบ้างแห่งนำเรื่องนี้มาจากไหน ส่วนตัวตอนนี้ยังไม่อยากอยู่เฉยๆ และไม่อยากมีประเด็นทะเลาะหรือหมางใจ และเป็นประเด็นต่อยอดให้ใครโจมตี เพราะยังมีภารกิจอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ต้องทำ

"ผมยังเชื่อว่าการเลือกตั้งจะยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ จึงยังไม่ได้คิดว่าจะไปสังกัดพรรคใด แะหากมีข้อสรุปเกิดขึ้น กลุ่มม็อบเผาเผด็จการจะเข้าร่วมอย่างเต็มที่ทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง" นายสมศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกมาเปิดเผยครั้งนี้ของนายสมศักดิ์ สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์เมื่อ 25 ธ.ค.2560 หลังนำอดีตส.ส.สุโขทัย และผู้นำชุมชนเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. เมื่อครั้งนำคณะลงพื้นที่ประชุมกรม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่จ.สุโขทัย โดยครั้งนั้นมีการตั้งข้อสังเกตกันว่า กลุ่มม็อบเผาเผด็จการถูกทาบถามให้สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯอีกครั้งหลังการเลือกตั้ง ซึ่งนายสมศักดิ์ ระบุหลังเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ว่า ทิศทางการเมืองต่อไปของกลุ่มม็อบเผาเผด็จการนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไร เพราะไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด "

พลังพลเมืองไทยตั้ง "สัมพันธมิตร" หัวหน้า

ในที่ประชุมพรรคพลังพลเมืองไทยวานนี้(29 เม.ย.) ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเลือกให้นายสัมพันธมิตร เลิศนุวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค นายกรีข กงเพชร นายโสภณ เพชรสว่าง นาย วิชัย ไชยสิทธิ์

นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ และนายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ เป็นรองหัวหน้าพรรค นายเอกพร รักความสุข เป็นเลขาธิการพรรค พร้อมกรรมการบริหารทั่วไปอีก 35 ตำแหน่ง พร้อมกับมีการรับรองข้อบังคับพรรค นโยบายของพรรคการใช้ชื่อพรรค ชื่อย่อ เครื่องหมาย คำประกาศอุดมการณ์ของพรรค

ทั้งนี้ นายสัมพันธมิตร กล่าวถึงการตั้ง ส.ส.ว่า ทางพรรค ขอให้ไม่มีจำนวน ส.ส. ที่พอจะเสนอกฎหมายได้ หรือเป็นฝ่ายตรวจสอบมากกว่า ส่วนการตั้งตัว ส.ส.ของพรรคการเมืองต่างๆ นั้น มองว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งในส่วนของการพรรค ก็มีการเชิญชวนอดีตส.ส.เข้ามาร่วมพรรคเช่นกัน แต่การที่อดีตส.ส.จะเปลี่ยนแปลงพรรค นั้น จะต้องมิตเหตุผลส่วนตัวและคาดว่า มีจำนวนไม่มาก

ยื่นสอบปมไม่สั่งฟ้องรถหรูเลี้ยงภาษี

นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) กทม. พรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงการเตรียมยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ในวันที่ 2 พ.ค.นี้ โดยร้องขอให้ตรวจสอบกระบวนการสอบสวนกรณีรถหรูเลี้ยงภาษี เนื่องจากเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) และอัยการ ที่สั่งไม่ฟ้องกรณีหลีกเลี่ยงภาษีจากช่องว่างของระเบียบ โดยใช้วิธีการสำแดงว่าเป็นรถ 11 ที่นั่งแต่นำเข้ารถ 2 ที่นั่ง และมีการประกอบเป็นรถยนต์ 7 ที่นั่งในพื้นที่เขตปลอดอากร เพื่อใช้สิทธิไม่เสียภาษีอากร นำเข้า 40% ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 72/2550 เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2550 ทำให้รัฐเสียรายได้กว่า 2 พันล้านบาท อีกทั้งยังเตรียมพิจารณาอีกว่า จะยื่นคำร้องถึง พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยหรือไม่